

PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thủ tướng đề nghị các ban, bộ, ngành cần nhanh chóng vào cuộc; các cơ sở giáo dục, chuyên gia tâm lý, các thầy cô giáo phải điều chỉnh nội dung để triển khai giảng dạy một cách tốt nhất, nhất là giảng dạy cho học sinh lớp 1 và học sinh cuối cấp. Bên cạnh mặt tích cực, việc sử dụng internet cũng tiềm ẩn những nguy hiểm, vì vậy nhà trường, giáo viên, phụ huynh cần có giải pháp phù hợp để ngăn chặn thông tin xấu độc, làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Thủ tướng mong muốn thông qua chương trình sẽ phát huy tinh thần "Lá lành đùm lá rách", "Tương thân tương ái" và đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, truyền đi năng lượng tích cực, góp phần xây dựng xã hội tốt hơn trong kỷ nguyên số, để học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo... được tiếp cận giáo dục bình đẳng. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành chủ động xây dựng kịch bản đưa học sinh trở lại trường học; sớm tổ chức tiêm vắc-xin cho trẻ em, nhất là trẻ em 12 tuổi trở lên. Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông để bảo đảm đường truyền internet ổn định, hỗ trợ việc mua máy tính phục vụ việc dạy và học cho giáo viên, học sinh. Các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, doanh nghiệp với tinh thần "Tương thân tương ái" cùng vào cuộc để chương trình được triển khai hiệu quả và ý nghĩa.

Tại lễ phát động, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội đã trao hàng trăm nghìn bộ máy tính cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để chuyển tới các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Hội Nhà báo Thái Bình cũng như các cơ quan báo chí của tỉnh luôn quan tâm, sát sao và có trách nhiệm cao trong việc đưa tin, báo cáo về các hoạt động, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Y tế.

Thay mặt cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Thái Bình, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, đồng chí Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình, Tổng biên tập Báo Thái Bình cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Công ty Cổ phần Việt Xô Gas đối với những người làm báo Thái Bình, góp phần bảo đảm an toàn cho các phóng viên khi tác nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

NGÂN HUYNH

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH VINH Ủng hộ trên 150 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19



Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thành Vinh trao thiết bị, vật tư y tế cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Trọng Quan.

Để chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thành Vinh, xã Trọng Quan (Đông Hưng) đã ủng hộ tiền, thiết bị, vật tư y tế, như yếu phẩm với tổng giá trị trên 150 triệu đồng cho quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của 11 xã phía Nam huyện. Trong đó, Công ty ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đông Hưng 20 triệu đồng; quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của 10 xã phía Nam, mỗi xã 5 triệu đồng; trao thiết bị, vật tư y tế trị giá gần 24 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Trọng Quan; trao 110 gói quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ của thôn Khuốc Bắc, xã Phong Châu thực hiện phong tỏa do có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Sự chung tay góp sức của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thành Vinh đã kịp thời chia sẻ khó khăn, tiếp thêm nguồn lực để địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

THU HIỀN

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 12/9

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến tối ngày 12/9, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 225,1 triệu người, trong đó hơn 4,64 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 12/9, cả nước ghi nhận thêm 11.478 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 11.469 ca trong nước và 9 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 613.375 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 12/9, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 28,2 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 11.116 bệnh nhân. Hiện 374.578/613.375 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 12/9, không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới.

Toàn tỉnh hiện có 43 trường hợp F1 và 128 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm 1.035 mẫu, trong đó 1 mẫu của bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 4 mẫu của các trường hợp F1 và 1.030 mẫu của trường hợp nguy cơ và sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/8 đến nay là 6.275 trường hợp, trong đó đã lây nhiễm xét nghiệm 6.087 trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 13 bệnh nhân Covid-19 đang được cách ly, điều trị. Tại các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 12 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 979 trường hợp, trong đó 923 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 56 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính riêng ngày 12/9, Thái Bình đã thực hiện tiêm 7.255 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

THU HOÀI

CHỈ THỊ CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Việc liên kết giữa sản xuất, chế biến và cung ứng hàng hóa theo chuỗi giá trị chưa đáp ứng yêu cầu; sản phẩm OCOP đạt chứng nhận còn ít, số lượng hàng tiêu dùng, thực phẩm sản xuất trong tỉnh được đưa vào các siêu thị, trung tâm thương mại chưa nhiều. Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng bảo đảm an toàn vẫn còn xảy ra, gây bức xúc, ảnh hưởng đến lòng tin của người tiêu dùng trong thực hiện Cuộc vận động toàn diện trên các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng. Khuyến khích, động viên người tiêu dùng trong tỉnh ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, trước hết là sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong tỉnh; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ưu tiên sử dụng những nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của nhau để sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, nhất là tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

2- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm và sự chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần vào sự phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Để cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước quan trọng, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần vào sự phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Để cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc tiêu dùng hàng Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước quan trọng, thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần vào sự phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

3- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, cơ chế chính sách, tạo thuận lợi tối đa để hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trước hết là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp công nghệ số tham gia vào chuỗi sản xuất hàng hóa, dịch vụ trong tỉnh, trong nước bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế của Nhà nước.

4- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong tỉnh, trong nước. Đối mới, đẩy mạnh việc đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

trọng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp; có giải pháp bảo vệ thị trường phân phối hàng hóa trong tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế của Nhà nước.

5- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế, chính sách của tỉnh về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong tỉnh, trong nước. Đối mới, đẩy mạnh việc đánh giá, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

CÔNG AN HUYỆN QUỲNH PHỤ

Xử phạt 7,5 triệu đồng trường hợp cung cấp, bình luận thông tin xúc phạm tổ chức, cá nhân

Qua công tác nắm tình hình, ngày 27/8/2021, Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện 1 người dân ở xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ) đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để bình luận trong nhóm facebook "Đồng Tiến quê tôi"; nội dung bình luận mang tính xúc phạm danh dự, uy tín, hình ảnh của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an huyện Quỳnh Phụ đã tiến hành điều tra, xác định: Do nhiều thực pháp luật hạn chế, không suy nghĩ, tìm hiểu kỹ thông tin, trường hợp này đã vi phạm bình luận, đưa ra những thông tin vi phạm quy định của Luật An ninh mạng; không có động cơ, mục đích lợi dụng quá trình cấp ủy, chính quyền địa phương

xã Đông Tiến đang giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân để gây mất an ninh trật tự.

Qua làm việc, người vi phạm đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của bản thân và cam kết không sử dụng facebook đăng tải, bình luận, đưa thông tin sai sự thật lên không gian mạng. Công an huyện Quỳnh Phụ đã yêu cầu người vi phạm

ở trong tỉnh, người Thái Bình ở trong nước và nước ngoài có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chủ trọng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các đối tượng sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, phân phối hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn.

6- Cũng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của tỉnh. Rà soát, kiện toàn hoặc thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động cấp huyện; trong đó, phân công đồng chí phó bí thư thường trực huyện ủy, thành ủy là Trưởng Ban chỉ đạo. Mặt trận Tổ quốc là cơ quan thường trực. Ban Chỉ đạo. Tăng cường các hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp với các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động kết nối cung - cầu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, quản lý, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

7- Tổ chức thực hiện: Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới; khẩn trương kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động và chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị này.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh và các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị; hằng năm tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả và xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, phát huy hiệu quả của Cuộc vận động.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các văn bản thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế, chính sách của tỉnh có liên quan đến việc thực hiện Cuộc vận động; chỉ đạo các sở, ngành, địa

phương đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, quảng bá giới thiệu sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý, điều hành, xây dựng thương hiệu sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là đối với các sản phẩm OCOP và hàng nông sản của tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị này; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, thường xuyên đưa tin, bài phản ánh kết quả, kinh nghiệm thực hiện Cuộc vận động; tập trung tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng và tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội; phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành liên quan định kỳ tổ chức điều tra du lịch xã hội về thực hiện Cuộc vận động.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị trong các tổ chức đoàn thể và hội quần chúng; hướng dẫn, đôn đốc việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tăng cường kết nối trong cung ứng hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý, điều hành; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Giao Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ báo cáo, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

NGUYỄN CƯỜNG

gỡ bỏ thông tin vi phạm; đình chỉ hành vi thông tin và cam kết chấp hành nghiêm quy định của Luật An ninh mạng.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an huyện Quỳnh Phụ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người vi phạm với số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

hòa giải, đối thoại đồng ý việc sử dụng tài liệu, lời trình bày của mình trong quá trình hòa giải, đối thoại làm chứng cứ;

b) Phải sử dụng làm chứng cứ theo quy định của luật.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi 5: Đề nghị cho biết trách nhiệm của tòa án nhân dân cấp tỉnh trong hòa giải, đối thoại tại tòa án?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, tòa án nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện hoạt động hòa giải, đối thoại theo quy định của Luật này;

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, xóa tên hòa giải viên; cấp, thu hồi thẻ hòa giải viên;

- Bồi dưỡng chuyên môn,

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thái Bình đề nghị người dân chấp hành nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT, ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông) và các quy định của Luật An ninh mạng; thận trọng khi đăng tải thông tin; không cung cấp, chia sẻ, đăng tải, bình luận thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8314 ra ngày 6/9/2021)

Câu hỏi 4: Việc bảo mật thông tin trong hòa giải, đối thoại tại tòa án được quy định như thế nào?

Trả lời: Vấn đề bảo mật thông tin trong hòa giải, đối thoại tại tòa án được quy định tại Điều 4 Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, cụ thể như sau:

1. Hòa giải viên, các bên, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được mời tham gia hòa giải, đối

thoại không được tiết lộ thông tin mà mình biết được trong quá trình hòa giải, đối thoại.

2. Trong quá trình hòa giải, đối thoại không được ghi âm, ghi hình, ghi biên bản hòa giải, đối thoại. Việc lập biên bản chỉ được thực hiện để ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại theo quy định tại Điều 31 của Luật này.

Hòa giải viên, các bên chỉ được ghi chép để phục vụ cho việc

hòa giải, đối thoại và phải bảo mật nội dung đã ghi chép.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sử dụng tài liệu, lời trình bày của các bên trong quá trình hòa giải, đối thoại làm chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sau đây:

a) Bên đã xuất trình tài liệu, trình bày ý kiến trong quá trình